

การเรียนรู้เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 28 ในเขตการเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ *

กิตตินันท์ วงษ์สุวรรณ**

คำสำคัญ : ผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 28

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเมื่อปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ซึ่งเกิดขึ้นจากคณะนายทหารและพลเรือนที่ประกอบกัน เรียกตนเองว่า "คณะราษฎร" ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น มีความเชื่อว่า อำนาจอสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคำว่า “ประชาธิปไตย” แปลว่า “ประชาชนเป็นใหญ่” คือ การที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยหรือมีอำนาจอสูงสุดในการปกครองประเทศ แต่การที่ประชาชนทั้ง 69 ล้านคน จะเข้าไปปกครองบริหารประเทศทั้งหมดด้วยตนเองย่อมเป็นไปได้ จึงต้องมอบอำนาจอธิปไตยให้แก่ตัวแทนที่ตนเลือกเพื่อให้ไปทำ

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 28 ในเขตการเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

**นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 19 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน้าที่แทน ทั้งด้านนิติบัญญัติและด้านการบริหาร การเลือกตั้งผู้แทนประชาชน จึงเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อเลือกสรรตัวแทนของประชาชนเข้ามาเป็นรัฐบาลที่จะทำการปกครองและสร้างความชอบธรรมให้แก่อำนาจการปกครองของผู้ปกครองให้เป็นไปโดยสันติ ดังนั้น กระบวนการเลือกตั้งที่สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เป็นที่ยอมรับของประชาชนจึงมีความสำคัญ ไม่เพียงแต่จะเป็นหลักประกันว่าตัวแทนที่เลือกเข้าไปมีความชอบธรรมเพราะ ได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนเท่านั้น แต่ประชาชนยังจะได้ผู้แทนที่ดี มีความสามารถ รู้งาน รู้หน้าที่สามารถทำงานด้านนิติบัญญัติและด้านการบริหารแทนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์สุจริตอีกด้วย การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการและเป็นกลไกที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นกลไกในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนที่มีนโยบายตรงกับความต้องการของตน ให้ไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนด้วยความชอบธรรม ผู้แทนที่ดำรงตำแหน่งจากการเลือกตั้งพึงตระหนักอยู่เสมอว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เพราะว่าประชาชนเป็นผู้กำหนดอนาคตทางการเมืองของตน โดยการเลือกหรือไม่เลือก กลับเข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนอีกครั้ง การเลือกตั้งจึงมีผลสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาการเมือง โดยประชาชนจะสำนึกถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเลือกรูปแบบและวิธีดำเนินการปกครอง เลือกนโยบายสาธารณะ เลือกระบบเศรษฐกิจ ปจจัยต่างๆเหล่านี้จะเอื้อต่อการดำรงไว้และบูรณาการทางการเมืองที่พึงปรารถนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนจึงต้องพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันสำหรับประเทศไทย ตลอดจนกระบวนการคิดและการตัดสินใจการรับสมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมือง จากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 จะเห็นได้ว่าผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเคยได้รับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตนี้ คือ นายนิพนธ์ ศรีธเรศ อดีต สส. สว. และเคยได้รับการเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี พ.ศ. 2549 และต่อมานั้นได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามพรรคพลังประชาชนและในปีพ.ศ. 2554 ก็ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในนามพรรคเพื่อไทยหลังจากพรรคพลังประชาชนถูกยุบและในปี พ.ศ. 2557 ก็ได้รับการเลือกตั้งอีกสมัย แต่ผลการเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นโมฆะ นายนิพนธ์ ศรีธเรศ เกิดมาในครอบครัวที่มีพี่ชายเป็นอดีต สส. จังหวัดกาฬสินธุ์หลายสมัย และมีพี่สะใภ้เป็น สส.กาฬสินธุ์ หลายสมัยเช่นกันและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการใน

รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และสังกัดพรรคเดียวกันกับนายนิพนธ์ ศรีธเรศ แต่การเลือกตั้งในปี 2562 นายนิพนธ์ ศรีธเรศ ย้ายออกจากพรรคเพื่อไทยไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐและลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ไม่ได้รับการเลือกในนามของพรรคพลังประชารัฐ เช่นเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนยังคงให้ความนิยมของพรรคเพื่อไทยมากกว่าความนิยมในตัวผู้สมัครและอดีต สส. หลายสมัยและเนื่องด้วยรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 นั้นกำหนดให้จังหวัดกาฬสินธุ์มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เพียง 5 คน ลดลงจากเดิม 6 คน จึงทำให้อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตการเลือกตั้งที่ 5 ของพรรคเพื่อไทยย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ตามผลของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่ลดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ลง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาสภาพการเมืองไทยในปัจจุบันและสภาพการเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) ศึกษารัฐธรรมนูญ ปี 2560 ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบการเลือกตั้ง 3) ศึกษาผลการเลือกตั้งของเขตการเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 28

วิธีดำเนินการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(qualitative research)และการวิจัยเอกสาร(documentary research)โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารทั้งภาครัฐและเอกชน งานวิจัย รายงานการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งเขต 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อทราบถึงอิทธิพลของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาเปรียบเทียบจากรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบการเลือกตั้ง และได้ทำการศึกษาประเมินผลข้อมูลจากผลการเลือกตั้งควบคู่ไปกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยตีความการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (in- depth interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key – informants)ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) และแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- participant observation) การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยจะใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธีหลัก คือ 1. ศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (documentary research) 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 3. ขั้นตอนการวิจัย

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า

จากการศึกษาผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 28 ในเขตการเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในเขตการเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าประชาชนในเขตการเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ตัดสินใจเลือกพรรคมากกว่าเลือกตัวบุคคล ซึ่งเห็นได้จากผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 28 พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พรรคเพื่อไทยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกของประชาชน ถึงแม้ว่าอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคยชนะการเลือกตั้งในหลายสมัยที่ผ่านมา เดิมตนได้สังกัดอยู่พรรคเพื่อไทย แต่ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 28 ที่ผ่านมานี้ ตนได้ย้ายไปสังกัดอยู่พรรคพลังประชารัฐ จึงทำให้แพ้การเลือกตั้ง และถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 จะเขียนมาเพื่อให้พรรคพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ไม่เป็นผลในเขตการเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์

อภิปรายผล

ผลการศึกษาถึงผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 28 ในเขตการเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าประชาชนในเขตการเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ เลือกพรรคมากกว่าตัวบุคคล ซึ่งเห็นได้จากผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 28 ที่ผ่านมานี้ พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 อำเภอ ในเขตการเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกพรรคเพื่อไทย สรุปได้ว่า ที่ตัดสินใจเลือกพรรคเพื่อไทยก็เนื่องจากขึ้นชื่อนโยบายของพรรค ทั้งนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค นโยบายโคกหนองนา โมบายกองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวเหล่านี้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนดีขึ้นกว่าแต่เดิมที่ผ่านมา นโยบายของพรรคมักให้ออกัสชาวบ้านอย่างเราได้พอ สบายปากได้และไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งใครมาประชาชนในเขตพื้นที่นี้ก็ยังคงเลือกและสนับสนุนพรรคเพื่อไทย

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา

ผู้ศึกษาพิจารณาเห็นว่า พรรคเพื่อไทยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 28 ที่ผ่านมานี้ ไม่ว่าจะ เป็นบุคคลใดที่เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยก็จะชนะการเลือกตั้ง เพราะประชาชนยังเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทย แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ให้สมกับการที่ประชาชน

เลือกให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาแทนตน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีจะต้องพูดอภิปรายถึงปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่ของตนว่ามีความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบในเรื่องใดบ้างและควรที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ถ้าประชาชนเลือกผู้แทนพรรคการเมืองที่ชอบและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มีคุณธรรม ทำหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ ผลที่ตามมาคือ การอยู่ดีกินดี มีความสุข ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าพัฒนา ผู้แทนที่ขาดความรู้ ขาดคุณธรรม ชะนะการเลือกตั้งด้วยการทุจริต ใช้เงินซื้อเสียงเข้ามา บ้านเมืองจะเสียหายกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

ข้อเสนอแนะทางวิชาการ

ข้อเสนอแนะทางวิชาการในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่ประชาธิปไตยที่แท้จริง “ความจริงที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ ก็คือ หลังการเลือกตั้งการเมืองไทยจะยังไม่เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เป็นเพียงระบอบกึ่งประชาธิปไตยภายใต้กติกาสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญหลายมาตราที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ภายใต้วุฒิสภาและองค์กรอิสระที่ยังไม่ยึดโยงกับประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน” หากต้องการให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอันเป็นหลักประกันพื้นฐานต่อความมั่นคงและความก้าวหน้าของประเทศ หลักประกันพื้นฐานต่อสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน ความยุติธรรมและหลักการปกครองโดยกฎหมาย (นิติรัฐ) สังคมไทยและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สังคมไทยต้องเรียกร้องให้ คสช. ทบทวนแผนการสืบทอดอำนาจ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่การล้มรัฐธรรมนูญฉบับ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ “ขอให้หยุดยั้งการสืบทอดอำนาจเสียและควรปล่อยให้กลไกการเลือกตั้งสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนโดยปราศจากการแทรกแซงและสร้างความสะดวกเปรียบเทียบทางการเมืองอย่างไม่เป็นธรรมต่อพรรคการเมืองต่างๆที่แข่งขันกัน” ในการเลือกตั้งหาก คสช. ละวางจากอำนาจและปล่อยให้บ้านเมืองพัฒนาไปตามภาวะปกติโดยไม่เข้ามาแทรกแซง ความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองจะลดลงอย่างมาก

2. ขอเรียกร้องผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.-ระบบบัญชีรายชื่อหรือระบบเขต) และต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง คือ นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก สส. และมาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้นำประเทศยึดโยงกับประชาชนโดยตรงและมาจากการเลือกตั้ง ของประชาชนโดยตรงอันเป็นหลักประกันพื้นฐานของประชาธิปไตยเรามีการกำหนดให้นายกรัฐมนตรี ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเราได้ยึดถือหลักการนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง “ในรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎร เพียงแค่อยู่ในบัญชีรายชื่อเสนอตัวเป็นนายกฯ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกพรรคด้วย เป็นการกำหนดที่ไม่

สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริง ประชาชนและผู้นำประเทศมีความเชื่อมโยงกันลดลงจนไม่อาจพูดได้เต็มปากว่า นายกฯ มาจากการเลือกของประชาชนเจ้าของประเทศ เจ้าของอำนาจอธิปไตย เนื่องจากระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนแบบผสมนี้ใช้บัตรใบเดียวในการเลือก สส. เขต เลือกพรรคการเมือง และเลือกนายกฯ ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ” ในกรณีที่ประชาชนต้องการสนับสนุนผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี จะรู้ได้อย่างไรว่า ประชาชนเลือกใครกันแน่ใน 3 รายชื่อ ที่พรรคการเมืองเสนอ “อีกทั้งเมื่อมีการกำหนดบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญให้สมาชิกวุฒิสภา (สว.) 250 คน ที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. ร่วมลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยแล้ว ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่า ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการเลือกผู้นำประเทศอย่างแท้จริง” อันเป็นการขัดกับหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย

3. ขอให้ กกต. จัดพิมพ์โลโก้ (ตราสัญลักษณ์) และชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่การเพียงแค่เลือก สส. แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศผ่านการเลือกพรรคการเมือง “การที่ กกต. จะกำหนดให้บัตรเลือกตั้งไม่มีโลโก้และชื่อพรรคสร้างความสับสนในการเลือกตั้ง” เพิ่มเติมเข้าไปอีกจากเดิมที่มี “การกำหนดให้ผู้สมัครพรรคเดียวกันในแต่ละเขตเลือกตั้งเป็นคนละเบอร์กันอีกก็สร้างความยุ่งยากและสับสนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่แล้ว” และลดบทบาทความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง หากบัตรเลือกตั้งไม่มีชื่อพรรคและไม่มีโลโก้พรรคการเมือง อาจเป็นการวางแผนให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะโดยตั้งใจ ซึ่ง กกต. ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วย “การกระทำดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นแผนการทำลายระบอบประชาธิปไตยด้วยการทำให้การเลือกตั้งดูสับสน ยุ่งยากและอัปยศด้วยความตั้งใจของผู้มีอำนาจหรือไม่?” และทำให้พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับ คสช. อ่อนแอลง ในที่สุดจะก่อให้เกิดการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและนำมาสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติและประชาชนเลย

4. ต้องปลดล็อกพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถชี้แจงนโยบายได้อย่างเต็มที่ โดยยกเลิกคำสั่งที่ปิดกั้นเสรีภาพและขัดต่อรัฐธรรมนูญ สามารถเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรมมีเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยพรรคการเมืองต้องแสดงเจตจำนงในการรณรงค์หาเสียงและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์

5. คืนความเป็นธรรมให้กับคดีทางการเมืองทั้งหลาย ยกเลิกการดำเนินคดีกับประชาชนที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งและหยุดการดำเนินคดีกับประชาชนผู้ใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้ความคุ้มครองของรัฐธรรมนูญ

6. ต้องจัดการเลือกตั้งอย่างสุจริตโปร่งใส เสรี และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบข้อมูลและผลการเลือกตั้งได้ โดยปราศจากข้อสงสัยว่าการเลือกตั้งสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่ หากเกิดความ

ไม่มั่นใจอย่างกว้างขวางว่าระบบการเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนสังเกตการณ์การเลือกตั้ง และเชิญองค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งหรือร่วมจัดการเลือกตั้ง

7. เพื่อให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบกึ่งประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้งเกิดบรรทัดฐานที่ถูกต้อง มีธรรมาภิบาล และเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาสู่ความเป็นประชาธิปไตยเต็มใบในอนาคต “แกนนำ คสช. ที่ต้องการทำงานทางการเมืองต่อ(สืบทอดอำนาจ) ต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง เข้าสู่การเสนอตัวแข่งขันอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมกับพรรคการเมืองต่างๆ และต้องลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง” เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเลือกตั้งมีความเป็นกลาง เป็นธรรมและไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

8. กกต. ควรสนับสนุนองค์กรภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เพื่อร่วมกันสอดส่องไม่ให้มีการทุจริตหรือโกงการเลือกตั้ง

9. เมื่อปรากฏผลการเลือกตั้งแล้ว การเลือกนายกรัฐมนตรี และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน โดยให้ สส. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีบทบาท ขณะที่ สว. ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ คสช. ต้องวางตัวเป็นกลางและงดออกเสียงในการเลือกนายกฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างเจตนารมณ์ของประชาชนกับความต้องการของ คสช. ซึ่งอาจนำมาสู่วิกฤติทางการเมืองได้

และ 10. เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วให้มีการจัดลงประชามติว่าสมควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นผลพวงจากการรัฐประหารในมาตราหรือเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยหรือไม่ รวมทั้งถามประชาชนด้วยว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีหรือไม่ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการปฏิรูปประเทศเกิดจากการเปิดกว้างในการมีส่วนร่วมของประชาชนหากผู้มีอำนาจและทุกภาคส่วนช่วยกันดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเรียกร้องข้างต้น จะทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในอนาคต ลดความเสี่ยงในการเกิดการเลือกตั้งสกปรกและเกิดการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง บ้านเมืองจะได้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ นำไปสู่ความก้าวหน้า รุ่งเรือง ของประเทศ สันติสุข ความเป็นธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนขอให้ผู้มีอำนาจอย่าได้ทำลายโอกาสและความหวังของประชาชน และ อย่าบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน จึงขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจละวางจากอำนาจ หยุดการสืบทอดอำนาจ เพื่อเห็นแก่ความเป็นปึกแผ่นและความสงบสุขของบ้านเมือง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ศึกษาการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตการเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปทำหน้าที่ในสภา ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดและจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างไร

บรรณานุกรม

- กนก วงษตระหงาน. (2528). การเมืองในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ผู้แต่ง.
- พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. (2534). การเลือกตั้งกับการพัฒนาทางการเมือง ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ปัญหาการพัฒนาทางการเมืองไทย. หน้า 16. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พิมลจันทร์ นามวัฒน์. (2534). การเลือกตั้ง. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา สถาบันและกระบวนการทางการเมือง.. หน้า 46 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รักฎา บันเทิงสุข. (2540). พฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีอายุ 18-19 ปี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 2 กรกฎาคม 2538 ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- วัชรรา ไชยสาร. (2541). ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่. กรุงเทพฯ: นิติตธรรม
- วิสุทธิ์ โปธิแทน. (2524). ประชาธิปไตย: แนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมชาย ดิลงการณ. (2538). พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งกับจิตสำนึกทางการเมืองของชาวเชียงใหม่ ในการเลือกตั้งทั่วไป : กรณีศึกษาเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สุจิต บุญบงการ. (2547). ความชัดเจนในสิทธิและเสรีภาพ : คานิยมกับการพัฒนาประชาธิปไตย.”ใน ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตย รวมบทความทางรัฐธรรมนูญของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 3. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- สุจิต บุญบงการ และพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว.(2527). พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สุวัฒน์ ศรีพงษ์สุวรรณ. (2544). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา : ศึกษากรณีประชาชนในเขตบางนา ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สังคีต พิริยะรังสรรค์ และคณะ. 2546. “ภาพรวมเศรษฐกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย: นัยต่อเศรษฐกิจการ
เมืองไทย.” ใน เศรษฐกิจการพนัน : ทางเลือกเชิงนโยบาย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: แสงพระอา
ทิตย์

สมบัติ อารงค์ชัยวงศ์. 2541. การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เอกสารอ้างอิงจากออนไลน์

ราชกิจจานุเบกษา. 2550. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. [Online] accessed 8 October 2009.
Available from <http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/047/1.PDF>
(สืบค้น 12 เมษายน 2562)

ราชกิจจานุเบกษา. 2560. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. (สืบค้น 22 เมษายน 2562). จาก
<http://Ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560>